

Số: 31/BC-HĐND

Vinh Linh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2017**

**A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2017**

**I. VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP**

Cuối năm 2016 và năm 2017, HĐND huyện đã tổ chức bốn kỳ họp: Kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 4 (kỳ họp bất thường), kỳ họp thứ 5 và kỳ thứ 6.

**1. Kỳ họp thứ 3**

Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28/12/2016, tham dự kỳ họp có 30 Đại biểu HĐND huyện và 160 đại biểu khách mời.

Tại kỳ họp đã thông qua 17 nội dung quan trọng và ban hành 11 nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH của huyện 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết giảm nghèo bền vững giai đoạn 2 cho Nhân dân 11 bản nghèo vùng đồng bào dân tộc Vân Kiều thuộc 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà; Nghị quyết phát triển ngành CN-TTCN, làng nghề huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Nghị quyết về quản lý sử dụng đất để đấu giá QSD đất nhằm tăng thu ngân sách phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Nghị quyết về phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025; Nghị quyết phân bổ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 từ nguồn ngân sách huyện do UBND huyện, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện, UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư; Nghị quyết phát triển KTXH-ANQP năm 2017; Nghị quyết thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017; Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ và bất thường của HĐND huyện năm 2017; Nghị quyết bãi bỏ 2 nghị quyết của HĐND thị trấn Bến Quan và kỳ họp thông qua các báo cáo kế hoạch khác.

**2. Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp bất thường)**

Kỳ họp thứ 4 đã tiến hành vào ngày 30/3/2017, kỳ họp đã ban hành 04 nghị quyết: Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vĩnh Linh; Nghị quyết về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển quỹ đất từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất; Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2017-2020, nguồn ngân sách huyện quản lý.

**3. Kỳ họp thứ 5**

Kỳ họp thứ 5, được tổ chức vào ngày 18/7/2017, tham dự kỳ họp có 30 đại biểu HĐND huyện và 130 đại biểu khách mời. Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã

thống nhất thông qua 20 nội dung trong đó có 14 báo cáo, thông báo, tờ trình và 06 nghị quyết gồm: Nghị quyết về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện; Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh dự toán nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017- 2020, nguồn ngân sách huyện quản lý; Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2016; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện.

#### **4. Kỳ họp thứ 6**

Được tổ chức vào ngày 21 đến ngày 22/12/2017 và có 180 đại biểu tham gia kỳ họp. Kỳ họp này đã thông qua 09 nghị quyết gồm: Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018; Nghị quyết về việc đề nghị cho thôi nhiệm vụ làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Lê Phương Nam; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018; Nghị quyết đẩy mạnh phát triển Y học cổ truyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2030; Nghị quyết thông qua Quy chế hỗ trợ kinh phí đào tạo cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý và cán bộ, công chức 03 xã: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020 nguồn ngân sách huyện quản lý; Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân huyện đối với ông Lê Phương Nam nguyên Trưởng Công an huyện do chuyển công tác.

Trong quá trình tổ chức các kỳ họp HĐND huyện đã giành hơn một phần hai thời gian để đại biểu HĐND thảo luận, chất vấn và yêu cầu trả lời chất vấn; kỳ họp cũng dành thời gian cho đại biểu khách mời thảo luận chuyên sâu các vấn đề, làm rõ những nội dung của các báo cáo, kế hoạch, đề án trình kỳ họp. Các Ban của HĐND đã phát huy tốt chức năng thẩm tra các nội dung, thuyết trình tại kỳ họp làm cơ sở để HĐND xem xét, phân tích đi đến quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, đặc biệt là tính khả thi của các nghị quyết và các vấn đề mà cử tri quan tâm trên các lĩnh vực về kinh tế, tài nguyên môi trường, đất đai, giảm nghèo ở ba xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, tiêu chí thu nhập bình quân/người của huyện, khả năng nguồn thu từ đầu giá đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, vấn đề về nông thôn mới, việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thực hiện các chính sách an sinh xã hội...

Nhìn chung công tác chuẩn bị cho các kỳ họp được thực hiện chu đáo; công tác tổ chức, điều hành của chủ tọa kỳ họp đã thực hiện đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Hoạt động giám sát tại kỳ họp đã tuân thủ đúng quy định Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Kết quả kỳ họp đã tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao. Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt đã tạo được cơ chế nhằm khai thác có hiệu quả

nguồn quỹ đất để bán đấu giá phục vụ đầu tư xây dựng CSHT của huyện giai đoạn 2017-2020, phân bổ đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020; các giải pháp huy động sự đóng góp của Nhân dân để thực hiện đề án giảm nghèo bền vững cho 11 thôn của 3 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê; đẩy mạnh phát triển Y học cổ truyền trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 ...

## **II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, THẨM TRA CỦA HĐND**

### **1. Hoạt động giám sát tại các kỳ họp**

Thường trực HĐND huyện đã điều hành kỳ họp đúng nội dung trình tự, thủ tục; định hướng chất vấn, thảo luận và giám sát việc chất vấn và trả lời chất vấn để nâng cao tính khả thi của các nội dung, vấn đề được Hội đồng thông qua và các giải pháp giải quyết, thực hiện của các quan, đơn vị. Tại kỳ họp đại biểu HĐND huyện đã tập trung xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện và các cơ quan hữu quan trình trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản...; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND; Tòa án Nhân dân, Công an huyện, Viện kiểm sát Nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự và công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQVN huyện.

Các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng chất vấn và yêu cầu trả lời chất vấn tại kỳ họp, chất vấn lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành về những vấn đề có tính bức xúc đang được đông đảo cử tri, Nhân dân trên địa bàn quan tâm như: kê khai, bồi thường thiệt hại, chuyển đổi sinh kế cho người dân ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, nước hợp vệ sinh, ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, khả năng đấu giá quyền sử dụng đất, việc thực hiện các chính sách xã hội, chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, vấn đề về giao đất, giao rừng cho bà con người dân tộc thiểu số tại Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, tài nguyên khoáng sản, hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở nông thôn, hạ tầng điện... Các chất vấn của đại biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, đúng thẩm quyền giải quyết của người được chất vấn. Người được chất vấn trả lời thẳng vào các vấn đề đại biểu yêu cầu, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra các giải pháp, lộ trình thực hiện.

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tiếp tục đôn đốc người đã trả lời chất vấn thực hiện “lời hứa”, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước, báo cáo kết quả với HĐND huyện tại kỳ họp sau, đảm bảo các ý kiến, kiến nghị của cử tri và của đại biểu HĐND huyện được các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc. Các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện được UBND huyện và các cơ quan chức năng giải quyết, giải trình cụ thể và được đại đa số đại biểu HĐND huyện nhất trí, góp phần ổn định tình hình địa phương.

### **2. Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND huyện**

Để chuẩn bị cho các kỳ họp của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện giao nhiệm vụ cho Ban KT-XH và Ban Pháp chế tổ chức xem xét thẩm tra các báo cáo, kế hoạch, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của các cơ quan, đơn vị trước khi trình kỳ họp. Để nâng cao chất lượng thẩm tra, các Ban HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp Ban triển khai nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban. Bên cạnh đó các Ban đã tổ chức các hội nghị, các cuộc tham vấn mời Thường trực HĐND

huyện, các địa phương, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến, đồng thời các Ban đã tổ chức khảo sát thực tế tại các đơn vị, địa phương về các vấn đề chưa sát thực, còn nhiều ý kiến trái chiều. Một số kỳ họp như kỳ thứ 3, thứ 5, khối lượng công việc lớn nhưng các Ban HĐND huyện đã cơ bản thực hiện đúng quy trình các bước thẩm tra theo luật định, chủ động và tích cực nghiên cứu tài liệu, văn bản, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên để đạt được kết quả cao nhất trước khi trình kỳ họp.

### **3. Hoạt động giám sát chuyên đề**

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND huyện về việc thông qua Chương trình giám sát, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 12/KH-HĐND ngày 12/01/2016 để cụ thể hóa Nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND huyện để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện theo đề nghị của các Ban HĐND huyện và các tổ chức, đơn vị, Thường trực HĐND huyện đã chủ động điều chỉnh lại một số nội dung, đối tượng giám sát cho phù hợp (02 cuộc không thực hiện giám và 01 cuộc điều chỉnh nội dung, đối tượng giám sát) và đạt kết quả theo tinh thần của Nghị quyết. Năm 2017, HĐND huyện đã tổ chức giám sát được 19 cuộc (*có báo cáo riêng*), cụ thể:

#### **3.1. Thường trực HĐND huyện 07 cuộc:**

- Giám sát công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc theo chế độ BHYT đối với bệnh nhân khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.
- Giám sát việc tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của HTX sau chuyển đổi theo luật HTX 2012 tại HTX dịch vụ-nông nghiệp xã Vĩnh Hiền;
- Giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách và giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng thuộc Phòng LĐTĐ&XH huyện.
- Giám sát tình hình quản lý, khai thác, sử dụng các công trình, dự án của ngành điện và công tác dịch vụ, phục vụ của Điện lực Vĩnh Linh trên địa bàn huyện.
- Giám sát hiệu quả đầu tư từ chương trình 134, 135 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã miền núi ĐBKK ở huyện Vĩnh Linh từ năm 2014 đến năm 2016.
- Giám sát đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc triển khai thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng Khoa học&Công nghệ huyện và việc sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ.

#### **3.2. Các Ban HĐND huyện 06 cuộc**

- Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; Quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghị quyết và quy chế hoạt động đối với HĐND xã Vĩnh Hòa.
- Giám sát việc thực hiện Quyết định 1371/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải về việc giao đất rừng và các tài sản khác gắn liền với đất cho UBND xã Vĩnh Sơn quản lý.
- Giám sát việc thu học phí và các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân đối với trường THPT Vĩnh Linh.

+ Giám sát công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm nhằm đảm bảo VSATTP tại các chợ trên địa bàn huyện đối với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện.

+ Giám sát việc quyết toán các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Vĩnh Lâm.

+ Giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống kênh mương đã được đầu tư xây dựng ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

### **3.3. Các Tổ đại biểu HĐND huyện 06 cuộc (mỗi Tổ 01 cuộc)**

Giám sát việc thu học phí và các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân đối với các đơn vị trường học: Tiểu học Kim Đồng, THCS Chu Văn An, Tiểu học Vĩnh Tú, Mầm non Vĩnh Thành, THCS Hùng Vương, Tiểu học Vĩnh Chấp.

### **4. Giám sát qua ý kiến kiến nghị của cử tri**

Để đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của HĐND, đại biểu HĐND huyện, bên cạnh tổ chức giám sát tại các cuộc giám sát chuyên đề. Năm 2017, HĐND huyện đã tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri tại 28 điểm trên địa bàn các xã, thị trấn và các khu dân cư, đã tổng hợp được hàng trăm ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri. Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp đầy đủ các kiến nghị và gửi đến UBND huyện và các cơ quan khác giải trình tại các kỳ họp và thông báo kết quả đến các xã, thị trấn và cử tri theo luật định. Kết quả giải quyết được HĐND huyện xem xét tại các kỳ họp, việc giải quyết cơ bản các ý kiến đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của cử tri.

### **5. Kết quả giám sát**

Thông qua việc giám sát đã phát hiện những khó khăn tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật ở các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan và vai trò hướng dẫn, hỗ trợ của cơ quan chức năng của huyện đối với cơ sở, từ đó kết luận, đề xuất, kiến nghị yêu cầu các đơn vị có kế hoạch sửa chữa, khắc phục những sai sót, tồn tại trong thời gian sớm nhất.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện đã phân công, theo dõi kết quả thực hiện các kết luận giám sát và tổ chức phiên giải trình việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND huyện đối với UBND xã Vĩnh Hiền, UBND thị trấn Bến Quan, Phòng TN&MT, Chi nhánh VP ĐKQSDĐ huyện về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ dân xã Vĩnh Hiền và Nhân dân thị trấn Bến Quan. Thường xuyên đốc thúc các đơn vị khắc phục tồn tại, hạn chế sau giám sát.

## **III. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU VÀ CÁC TỔ ĐẠI BIỂU HĐND**

Các đại biểu HĐND huyện đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐND huyện, qua đó thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

100% đại biểu HĐND huyện tham gia đầy đủ các kỳ họp trong năm 2017; tại kỳ họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình thông qua việc chất vấn và yêu cầu trả lời chất vấn; thảo luận chuyên sâu các vấn đề để làm rõ những nội dung của các báo cáo, kế hoạch, đề án trình kỳ họp làm cơ sở để HĐND quyết

định các vấn đề quan trọng của địa phương, đặc biệt là tính khả thi của các nghị quyết và các vấn đề mà cử tri quan tâm trên các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh.

Tại các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp trong năm 2017, các đại biểu HĐND huyện được phân theo Tổ tham gia đầy đủ các tiếp xúc cử tri tại các đơn vị thôn, bản, khóm phố trên địa bàn huyện do Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức, qua các đợt tiếp xúc các Tổ đại biểu HĐND huyện đã yêu cầu các tổ chức, cơ quan, các ngành liên quan giải trình, làm rõ những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của cử tri đồng thời cũng tiếp thu đầy đủ các vấn đề, nội dung chưa được giải quyết để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND huyện chuyển giao cơ quan có thẩm quyền giải quyết với 222 kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Mặt khác các tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện chức năng giám sát theo quy định, trong năm đã giám sát 06 cuộc tại 06 đơn vị trường học “về thu học phí, các khoản đóng góp tự nguyện, huy động xã hội hóa trong nhân dân” đây là vấn đề được cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm, chú ý.

Ngoài ra, các đại biểu và Tổ đại biểu HĐND huyện tham gia tích cực các hoạt động tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại tố cáo; tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động khác do Thường trực HĐND huyện tổ chức. Các Tổ đại biểu HĐND huyện thường xuyên tổ chức sinh hoạt Tổ theo quy định đặc biệt là trước các đợt tiếp xúc cử tri để phân công trách nhiệm cho các thành viên tổ báo cáo các, tiếp thu và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri kịp thời, chính xác; trước các kỳ họp để định hướng nội dung tham gia chất vấn, thảo luận tại kỳ họp góp phần nâng cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

#### **IV. CÔNG TÁC TIẾP XÚC CỬ TRI VÀ VIỆC TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**

Năm 2017, HĐND huyện đã phối hợp với UBNDTTQVN huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức 05 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND huyện tại 36 thôn, bản, khóm phố xã, thị trấn trên địa bàn huyện; trong đó 12 điểm phối hợp với tiếp xúc chung với HĐND tỉnh. Ngoài ra, HĐND huyện đã tham gia tiếp xúc cử tri đầy đủ với các Đoàn Đại biểu Quốc hội đặc cử trên địa bàn. Nhìn chung số lượng, cử tri và Nhân dân tham gia các đợt tiếp xúc đang còn ít, bình quân mỗi điểm tiếp xúc khoảng 70-100 người. Qua tiếp xúc cử tri và báo cáo của các Tổ đại biểu HĐND, hầu hết cử tri tham gia đều nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại các Nghị quyết và các nội dung khác của các kỳ.

Các Đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc theo kế hoạch đã đề ra. Cán bộ các ngành, UBND huyện đã khá tích cực tham gia các buổi TXCT do HĐND huyện tổ chức. Tại các buổi tiếp xúc cử tri đã được các đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các ngành chức năng, UBND huyện trực tiếp trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Những nội dung không thể giải quyết, trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã ghi chép, tổng hợp đầy đủ, báo cáo Thường trực HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau các kỳ họp trong năm 2017 với tổng số 222 kiến nghị, phản ánh trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; những vấn đề bức thiết cần được quan tâm, giải quyết như: vấn đề về ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, nước hợp vệ sinh phục vụ cho sinh hoạt; vấn đề kê khai, hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển, chuyển đổi sinh kế cho Nhân dân vùng ven biển; hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng điện ở nông thôn đảm bảo đạt xã chuẩn nông thôn mới một cách bền vững... (có báo cáo tổng hợp riêng cho từng đợt tiếp xúc cử tri). Đồng thời, Thường trực HĐND huyện đã kịp thời chuyển giao UBND huyện giải quyết, giải trình và báo cáo tại kỳ họp. Ngoài ra, tại kỳ họp HĐND huyện đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu HĐND chất vấn, tham gia ý kiến làm rõ thêm các nội dung giải quyết chưa thỏa đáng, làm cơ sở để đại biểu HĐND báo cáo với cử tri sau kỳ họp.

## **V. CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ CỦA HĐND**

Thường trực HĐND huyện đã duy trì tốt quy chế tiếp công dân vào ngày 20 hàng tháng theo luật định và quy chế. Tham gia đầy đủ các kỳ tiếp dân của Chủ tịch UBND huyện và tiếp dân tại Ban tiếp công dân, tiếp dân thường xuyên tại nơi làm việc. Năm 2017, HĐND huyện đã tiếp nhận 25 đơn thư, khiếu nại, phản ánh của công dân và cử tri gửi đến, HĐND huyện đã có văn bản chuyển giao đến các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời cho công dân theo đúng thẩm quyền. Đến thời điểm hiện tại, 25/25 đơn đã được giải quyết đúng quy định. Các ý kiến phản ánh trực tiếp bằng điện thoại đều được Thường trực HĐND quan tâm hướng dẫn, trả lời chu đáo, thể hiện trách nhiệm cao của HĐND, đại biểu HĐND trước cử tri, qua đó bước đầu đã tạo được niềm tin, sự phấn khởi cho cử tri, Nhân dân trong huyện.

## **V. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN**

1. Duy trì và tổ chức tốt các hội nghị giao ban, trực báo theo quý đối với Thường trực HĐND các xã, thị trấn theo quy chế; thông qua các đợt trực báo, Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn đánh giá lại kết quả hoạt động của đơn vị mình, nêu lên những mặt đã làm được, những mặt đang tồn tại, hạn chế, khó khăn, từ đó đề có hướng thống nhất giải quyết và tổ chức hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã kiến nghị với Thường trực HĐND huyện vấn đề được cử tri, người dân và đại biểu HĐND địa phương quan tâm, bức xúc để HĐND huyện yêu cầu các ngành chức năng quan tâm giải quyết.

### **2. Công tác tập huấn đại biểu HĐND:**

Đại biểu HĐND 2 cấp (xã, huyện) đã được tập huấn 2 kỳ. Kỳ đầu năm: Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã tự chủ động tổ chức tập huấn cho Đại biểu HĐND cấp mình và Thường trực HĐND huyện đã bố trí báo cáo viên hỗ trợ cho các xã, thị trấn có yêu cầu (theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện). Kỳ giữa năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức 07 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho 520 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Đợt tập huấn đã tiến hành nghiêm túc, đúng thời gian quy định, đảm bảo các nội dung, kiến thức và

kỹ năng theo yêu cầu tại Kế hoạch số 1179/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị. Qua các đợt tập huấn đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

3. Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí chấm điểm, thi đua các hoạt động của HĐND các xã thị trấn, phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại hoạt động HĐND các xã, thị trấn. Đồng thời, phân công các đồng chí trong các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi các nội dung hoạt động của HĐND các xã, thị trấn làm cơ sở, căn cứ cho Hội đồng thẩm định chấm điểm, phân xếp thi đua loại cuối năm.

4. Thực hiện tốt công tác phối hợp của Thường trực HĐND với UBND, UBMT huyện và các cơ quan liên quan để phân công giao nhiệm vụ chuẩn bị các kỳ họp; công tác TXCT, tiếp dân và giải quyết đơn thư. Xây dựng báo cáo và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMT huyện từ tháng 7/2016 đến 8/2017, bổ sung nội dung quy chế để hoạt động phối hợp đạt hiệu quả.

5. Tổ chức họp thường kỳ, hội ý công tác tuần của Thường trực HĐND để giải quyết các công việc của Thường trực HĐND huyện và phân công công việc cho các Ban, Tổ, Văn phòng HĐND&UBND huyện bảo đảm điều hành công việc thông suốt, kịp thời.

6. Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các Ban, Tổ, các đoàn giám sát để tham gia góp ý vào các nội dung báo cáo, kết luận giám sát, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND huyện. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện thường xuyên đốc thúc các Đoàn giám sát theo dõi việc thực hiện các kết luận giám sát của các cơ quan, đơn vị được giám sát.

7. Đúc thúc việc nộp các Nghị quyết ban hành tại các kỳ họp của HĐND các xã, thị trấn; rà soát các Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn liên quan đến huy động đóng góp của Nhân dân để xem xét, bãi bỏ các nghị quyết ban hành trái quy định pháp luật.

8. Hoàn thành việc xây dựng, triển khai, hướng dẫn khai thác thông tin trang dữ liệu trên kênh điều hành tác nghiệp huyện về “Hệ thống văn bản HĐND huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2016-2021” giúp đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn và cử tri tra cứu thông tin phục vụ quản lý, điều hành hoặc nhu cầu thông tin cho người dân một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

9. Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của HĐND huyện Vĩnh Linh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình quản lý, sử dụng ngân sách.

10. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành các Ban, các Tổ, đại biểu HĐND huyện và HĐND các xã, thị trấn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc.

11. Thường trực HĐND huyện đã chủ trì làm việc với 12/22 xã, thị trấn để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực, các Ban HĐND cấp xã,



qua đó để biểu dương kết quả làm được, hướng dẫn, định hướng, khắc phục một số tồn tại và chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND xã, thị trấn theo đúng luật quy định.

## **B. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ**

1. Công tác chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ 3, thứ 4 (kỳ bất thường) còn thiếu kịp thời dẫn đến có cuộc họp phải lùi lại thời gian so với kế hoạch đề ra.

2. Việc tiếp xúc cử tri do yêu cầu về thời gian và công việc của đại biểu nên không thể bố trí tiếp xúc được tất cả các xã, thị trấn trên 1 kỳ họp, mà mới tiếp xúc luân phiên được 01 địa phương trong đơn vị bầu cử của Tổ. Mặt khác, việc tổ chức TXCT trước và sau các kỳ họp có sự khác nhau về đơn vị, địa phương nên công tác trả lời ý kiến trực tiếp cho cử tri còn có sự khó khăn.

3. Thành phần cấp huyện, cấp xã tham gia tiếp xúc cử tri một số điểm chưa đáp ứng yêu cầu theo thông báo của UBMT huyện. Công tác chuẩn bị các điều kiện cho việc TXCT ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự chu đáo, tuyên truyền còn hạn chế nên tỷ lệ cử tri tham gia các cuộc TXCT còn thấp.

4. Công tác tổng hợp ý kiến cử tri của UBMT và các Tổ Đại biểu HĐND có lúc còn chậm so với quy định; việc tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trên một số lĩnh vực, một số địa phương còn thiếu chính xác, gây khó khăn cho việc giải quyết của UBND huyện và các ngành liên quan.

6. Việc thực hiện chức năng giám sát của một số Tổ đại biểu HĐND huyện chưa thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch. Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận giám sát của HDND huyện.

7. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các ngành chức năng giải quyết, giải trình, nhưng một số nội dung còn chung chung, chưa trọng tâm; một số kiến nghị đã được giải quyết nhưng chưa dứt điểm, chưa thỏa đáng dẫn đến cử tri vẫn còn kiến nghị lại nhiều lần nhưng HĐND huyện thực hiện việc giám sát chưa được nhiều.

## **C. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

1. Đề nghị HĐND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn đối với HĐND cấp dưới để kịp thời phát huy những mặt làm tốt và hạn chế những mặt còn tồn tại để HĐND huyện và xã, thị trấn hoạt động hiệu quả, đúng luật.

3. Bổ sung ngân sách cho HĐND cấp huyện, cấp xã theo đúng các nội dung theo nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND tỉnh nhằm đảm bảo các hoạt động của HĐND các cấp.

4. Đề nghị HĐND tỉnh hàng năm ban hành kịp thời nghị quyết phân bổ ngân sách cho năm sau để HĐND các cấp có cơ sở, căn cứ phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và chủ động hơn trong việc tổ chức kỳ họp cuối năm, đảm bảo đúng thời gian quy định.

5. Tăng cường công tác giám sát của HĐND tỉnh đối với việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri mà nội dung liên quan đến các chủ trương, nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh nhằm đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân trên địa bàn.

6. Đề nghị tổ chức trực báo 6 tháng, 01 năm của HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện để Thường trực HĐND nắm bắt rõ tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của tỉnh, huyện và những vấn đề nội cộm, khó khăn của địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện Vĩnh Linh năm 2017 và một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. *Ly*

*Nơi nhận:*

- HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VP-VT. 17

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



*Hoàng Hà*  
\_\_\_\_\_  
**Hoàng Hà**